

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา : แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล)

ชื่อหลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Public Health Program

ชื่อเต็มปริญญาบัตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Public Health

ชื่อย่อปริญญาบัตร : ส.ม.  
M.P.H.

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50  
3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร  
4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ : ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต )  
ข. วิทยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )  
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา ( ไม่นับหน่วยกิต )  
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ( 42 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา  
50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ  
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล  
58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล  
ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา  
50794 วิทยานิพนธ์  
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา

50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ \*  
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นับผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

\* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

# มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

## รายงานโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา	: แผน ข (กลุ่มวิชาการบริหารโรงพยาบาล)
ชื่อหลักสูตร	: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Health Program
ชื่อเต็มปริญญาบัตร	: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Health
ชื่อย่อปริญญาบัตร	: ส.ม. M.P.H.
คุณสมบัติผู้สมัคร	: 1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร 4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**หมายเหตุ** : ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา

### โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	( 36 หน่วยกิต )
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	( 6 หน่วยกิต )
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	1	ชุดวิชา	( ไม่นับหน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			( 42 หน่วยกิต )

### รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	
	50703	สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ	
	50704	วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	
	50706	สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพ	
	58708	การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล	
	58710	การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	
	58711	เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล	
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	
	50795	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	1	ชุดวิชา	
	50796	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ *	

\* เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นับผลมาคิตหน่วยกิตสะสม

### หมายเหตุ

\* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น